

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.31 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 30.25-30.40 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.31 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบวันนี้ 30.25-30.40 บาท

\* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทเปิดตลาดทรงตัว ภาพความเสี่ยงสงครามที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Rick on)

\* หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ไม่ได้กล่าววาจาแสดงความโกรธแค้นเช่นในช่วงก่อนหน้า และบ่งชี้ว่า อิหร่าน "ยุติการโจมตีชั่วคราว" หลังยิงขีปนาวุธใส่กองกำลังสหรัฐฯ ในอิรักในคืนก่อนหน้า ขณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายพยายามลดวิกฤติเกี่ยวกับการที่สหรัฐฯ สั่งหารนายพลอิหร่าน

\* เขากล่าวว่าไม่มีชาวอเมริกันได้รับบาดเจ็บในเหตุโจมตีดังกล่าว กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่า อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลจำนวน 16 ลูก ซึ่งอย่างน้อย 11 ลูกตกใส่ฐานทัพอากาศอัล-อาซาดของอิรักและอีก 1 ลูกตกใส่สิ่งปลูกสร้างในเมืองเออร์บิล แต่ไม่มีความเสียหายร้ายแรง

\* โดยปธน.ทรัมป์ไม่ได้ขู่อำนาจการทหารโดยตรง แต่กล่าวว่า สหรัฐ "จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในทันทีต่ออิหร่าน" เพื่อตอบโต้ต่อสิ่งที่เขาระบุว่าเป็น "การก้าวร้าวของอิหร่าน" เขาไม่ได้ให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง

\* เชนร่วงลง ซึ่งดัชนีดอลลาร์สู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ 109.19 เชน โดยก่อนหน้านี้ดอลลาร์ร่วงสู่ระดับต่ำสุดรอบ 3 เดือน ที่ 107.66 เชนหลังการโจมตีของอิหร่าน แต่ล่าสุดปรับขึ้น 0.8% มาที่ 109.18 เชน

\* ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเช่นกัน เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ 0.9737 ฟรังก์ ปรับขึ้น 0.3% หลังร่วงสู่ระดับต่ำสุดรอบกว่า 1 สัปดาห์ในช่วงแรก

"ระยะนี้เงินบาทน่าจะผันผวนในกรอบที่กว้างขึ้น จากความกังวลว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลค่าเงินบาท นอกจากนี้ระยะนี้เป็นช่วงใกล้การลงนามสัญญาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน เชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้มี Fund Flow ไหลเข้าได้ คาดกรอบวันนี้ 30.25-30.40 บาท" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.25 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.29

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,247.22 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -8.55 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.285 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำเพื่อการประกอบการตัดสินใจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้